

Bài vi t c a đài BBC: Mô t cuốn sách v`a ra Anh nói về tiểu lâm chính trị th`i Liêncũ nh mô t hiên n t ng xã hô i đã c biê t.

Công sa n là chế độ chính trị duy nhất ta o ra mô t da ng hài về chính nó.

Báo Anh The Sunday Times 01/06/2008 gi i thiêu u và đánh giá cao cuốn “Hammer & Tickle: A History of Communism Told Through Communist Jokes” cu a Ben Lewis.

Ta m di ch là “Cù bằng búa: Li ch s chu nghĩa công sa n qua các truyê n tiểu lâm”, tác phâ m nói về mô t yếu tố đã góp phân làm sụp đổ hê thống công sa n Đông Âu.

Bình luậ n cu a Christopher Hart nói Ben Lewis xác đi nh rằng “tiểu lâm chính trị không chi làm đi u đi đầu khô cu a ng i dân sống d i chế độ công sa n kiê u Liên Xô trong nhiều thâ p niên kéo dài buồn bã, mà còn mô ta s lổ bi ch, phi lý cu a chu nghĩa công sa n,”

“Chính các tiểu lâm cùng nhiều yếu tố khác đã góp phân kéo đổ chế độ công sa n.”

Tông công cuốn sách có 900 tiểu lâm và truyê n ngu ngôn th i công sa n.

Đo c mô t số tiểu lâm

Cuốn sách đ c phát triê n lên t bài trên tạp chí chính trị Prospect Anh hoi 2006 và bộ phim cùng tên đ c chiếu tại liên hoan phim Tribeca New York tháng 05/2006. <http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/02-2009/Tuan%203/TieuLam-02.jpg> Ch ng trình BBC4 “Storyville” tháng 10/2007 cũng gi i thiêu u phim này.

Ben Lewis i mô t ca nh trong phim về tiểu lâm công sa n.

Tiểu luận về Văn học và Nghệ thuật

Trang 1: Giới thiệu: Bài viết của đài BBC
Chương 1: Nghệ thuật, 08 Tháng 2 Năm 2009 11:14

Bản thân Ben Lewis cho rằng hệ thống công nghệ là loại hình chế độ chính trị duy nhất tạo ra một tác động hài về chính nó:

“Người ta thường cho rằng tiểu luận là một hình thức phản kháng nghệ thuật còn đề cập đến an toàn cho chế độ và các lãnh đạo cũng kể tiểu luận.”

Ông cho hay chính Stalin từng kể các tiểu luận về Liên Xô.

Lãnh đạo Phương Tây như cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan rất thích tiểu luận công nghệ.

Ông ý thức được rằng đó không chỉ là những câu chuyện gây cười mà còn phản ánh tâm thế con người phía bên đối địch.

Theo cuốn sách, khi Liên Xô bắt đầu sụp đổ, TBT Michail Gorbachov từng chia sẻ với Tổng thống Reagan các truyện tiểu luận chính trị trong các dịp gặp gỡ.

Tìm kiếm nhân chứng

Để thực hiện tác phẩm, Ben Lewis đã đi đến nhiều vùng của Nga và Đông Âu ngày nay nhằm tìm kiếm chính những nghệ sĩ hài, những nhân chứng lịch sử.

Ông phỏng vấn các ca sĩ một nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa năm đã 107 tuổi, sống trong một căn nhà tại Moscow.

Nghệ sĩ này đã từng được giao viết tiểu luận phá Trotsky để làm Stalin vui lòng.

Ông cũng sang Ba Lan để hỏi chuyện cựu tổng thống người dân chủ Lech Walesa, người từng là nhà hoạt động nghiệp dư đoàn do dục thời công nghệ.

Tuy thế, cuốn sách bị phê rằng thiếu đi những phân về Cuba, Trung Quốc.

Theo Christopher Hart, tính đa da ng khiến các tiểu lâm chính trị công ng sa n tr nên thú vi đến t s giao thoa quốc tế-li ch s cu a chúng.

Nhiều tiểu lâm và ngu ngôn về Liên Xô trong các xã hội Đông Âu có nguồn gốc t tiếng c i nha o báng chế đ Nga Hoàng tr c đó.

Mô t trong những chuyê n đáng nh có nội dung nh sau:

"Mô t ng i chết pha i xuống âm phu m i thấy có hai đi a ngu c: t ba n và công sa n. i đi a ngu c t ba n có đây quy s hành hình t i nhân trong va c dâu, dùng kìm búa tra tấn. Ông ta vô i cha y sang đi a ngu c công sa n thì chỉ thấy mô t hàng ng i rông rãn. Xếp hàng mãi m i vào đến c a thì thấy mô t ông già hình nh là Karl Marx.

"Ông có thể cho biết đi a ngu c công sa n có gì khác?"

Marx nói: "Cũng thế thôi, cũng toàn quy s lu c ông trong va c dâu, rồi dùng dao kéo cắt da xe thi t ông."

Ng i đàn ông no nga c nhiên: "Vây ta i sao la i pha i xếp hàng dài thế?"

Marx buồn bã: "Nhiều khi chúng tôi thiếu ca dao và ca dâu, th m chí không có ca n c nóng..."

Cuốn "Hammer & Tickle: A History of Communism Told Through Communist Jokes", 340 trang

Tiêu u Lâm Th i Công Sa n

Tác Giả: Bài vi t c a đài BBC

Chúa Nhật, 08 Tháng 2 Năm 2009 11:14

đ c nhà xuất ba n Weidenfeld bán Anh v i giá 14.99 ba ng.